

Số: 07 /BC-TĐBHĐND

Kim Bảng, ngày 04 tháng 03 năm 2022

## BÁO CÁO

**Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 và một số ý kiến kiến nghị từ Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, khóa XIX**

Thực hiện Công văn số 13/TTHĐND-VP ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tổng hợp theo địa bàn lĩnh vực. Tổ đại biểu HĐND tỉnh - đơn vị huyện Kim Bảng, báo cáo kết quả giám sát, cụ thể như sau:

### A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Qua giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri cho thấy, các cơ quan, đơn vị, địa phương với trách nhiệm của mình, ngay sau khi nhận được kiến nghị của cử tri đã kịp thời chỉ đạo, tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị, kết quả cụ thể như sau:

**I. Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021)**

**1. Cử tri xã Văn Xá, huyện Kim Bảng có ý kiến:** đề nghị tỉnh quan tâm cho xây dựng kiên cố kênh tưới tiêu A3-4 chạy qua giữa xã Văn Xá, huyện Kim Bảng và xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, đây là kênh tưới tiêu quan trọng phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của các xã (Tiên Tân, Kim Bình và Văn Xá) hiện nay 2 bên bờ kênh mương còn đường đất nhiều, nhỏ hẹp, bị lún sụt, khó khăn đến việc thoát nước.

#### Kết quả giám sát

Theo báo cáo số 464/BC-SNN ngày 25/11/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Kênh A3-4 với chiều dài 4,8km có nhiệm vụ tiêu nước cho 430 ha đất nông nghiệp và 300ha đất phi nông nghiệp (bao gồm ha 73,5 ha đất khu công nghiệp Kim Bình và 226,5 ha đất các khu dân cư thuộc các xã Kim Bình, Tiên Tân, thành phố Phủ Lý và Hoàng Tây, Văn Xá, huyện Kim Bảng) hiện trạng là kênh đất, lòng kênh bị bồi lắng, mái kênh bị sạt lở, đường bờ kênh là đường đất nhỏ hẹp...gây khó khăn cho tiêu thoát nước, giao thông đi lại của nhân dân trên địa bàn. Trước tình trạng trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo HĐND, UBND tỉnh đề xuất xây dựng dự án nạo vét, kiên cố hóa toàn bộ tuyến kênh A3-4, Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 10/6/2020; được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 20/11/2020.

Đến nay, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế lựa chọn nhà thầu và đấu thầu thi công.

**2. Cử tri xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng có ý kiến:** đề nghị chủ đầu tư dự án đường T3 từ Quốc lộ 1A đi Tam Chúc Ba Sao, đi qua địa phận xã Đồng Hóa

khẩn trương hoàn trả các công trình bị ảnh hưởng bởi dự án như: hệ thống kênh mương, tuyến đường gom của cánh đồng Nảy và đồng Hén của 2 thôn Lạc Nhuế, kè tất cả các đầu đường vuốt dốc từ đường T3 xuống các tuyến đường hoàn trả mương bờ khô thôn Phương Lâm để người dân đi lại được thuận lợi và phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp.

#### Kết quả giám sát

Theo báo cáo số 39/BQLDA-DA ngày 23/11/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam:

- Đối với hệ thống kênh mương: Trong phạm vi xã Đồng Hóa có vị trí thực hiện cải tạo mương với tổng chiều dài 2.016,54m. Nhà thầu thi công đã thi công đảm bảo theo thiết kế được duyệt. Tuy nhiên, theo thời gian một số vị trí bị ách tắc. Đến nay, Chủ đầu tư đã đôn đốc nhà thầu thi công khơi thông đảm bảo dòng chảy đảm bảo điều kiện và phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp.

- Đối với tuyến gom của cánh đồng Nảy và cánh đồng Hén của 2 thôn Lạc Nhuế: Theo thiết kế được duyệt tuyến đường T3 từ Quốc lộ 1A vào Khu du lịch Tam Chúc đều giao cắt trực tiếp với toàn bộ các đường ra đồng của nhân dân. Do vậy, trên toàn tuyến không thực hiện thiết kế đường gom. Đối với kè tất cả các đầu đường vuốt dốc từ đường T3 xuống các tuyến đường giao cắt, thực hiện vuốt mái đối với các đoạn vuốt dốc.

Hiện tại nhà thầu thi công đã thi công đảm bảo theo thiết kế được duyệt.

**3. Cử tri xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng có ý kiến:** hiện nay việc sản xuất vụ đông gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh,... do đó năng suất, hiệu quả không cao. Đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ cho sản xuất vụ đông góp phần tăng thu nhập cho người nông dân ở khu vực nông thôn.

#### Kết quả giám sát

Theo báo cáo số 464/BC-SNN ngày 25/11/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Sản xuất vụ đông năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, đặc biệt là do thiên tai, hoàn lưu cơn bão số 7 và số 8 gây mưa kéo dài từ ngày 09/10 đến ngày 16/10/2021, đúng vào giai đoạn đầu gieo trồng cây vụ đông đã làm thiệt hại 2.223,2 ha diện tích cây vụ đông, trong đó xã Đồng Hóa bị ảnh hưởng 75ha, chủ yếu là cây bí và cây dưa chuột. Căn cứ tình hình thực tế thiệt hại cây vụ đông, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hỗ trợ hạt giống nhằm khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 7, số 8 đối với sản xuất vụ Đông năm 2021-2022. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp, bên cạnh đó các tỉnh miền trung chịu ảnh hưởng lớn của thiên tai nên các loại hạt giống tập trung chủ yếu hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung.

Về cơ chế hỗ trợ của tỉnh, những năm trước đây, UBND tỉnh đều có cơ chế hỗ trợ cho sản xuất vụ đông, tuy nhiên năm nay do tình hình dịch bệnh kéo dài, nguồn kinh phí hạn hẹp, nên cơ chế hỗ trợ vụ đông năm 2021 không có.

**4. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định trong công tác phòng chống dịch đến mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời tăng cường tiếp nhận và thông báo thông tin 2 chiều về tình hình dịch.**

### Kết quả giám sát

Theo báo cáo số 555/BC-SYT ngày 24/11/2021 của Sở Y tế:

Trong công tác phòng, chống dịch, các đơn vị trong Ngành Y tế đã chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện nhiều hoạt động truyền thông, giúp người dân hiểu và chia sẻ những khó khăn của tỉnh, tích cực ủng hộ và tham gia phòng chống dịch đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, cung cấp đầy đủ kịp thời, khách quan thông tin về dịch bệnh làm cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện. Trong thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo, phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận, niềm tin xã hội trong phòng, chống dịch.

### **II. Đối với một số ý kiến, kiến nghị của cử tri từ Kỳ họp thứ 3 (kỳ thường lệ giữa năm 2021)**

**1. Cử tri xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng:** đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường 21B mới. Đồng thời có kế hoạch cải tạo tuyến đường 21B cũ do hệ thống nắp đậy của rãnh thoát nước dọc tuyến Quốc lộ 21B đi qua địa bàn huyện Kim Bảng, một số đoạn bị hư hỏng, ảnh hưởng khả năng thoát nước và gây mất an toàn giao thông

#### Kết quả giám sát

Theo Báo cáo số 1188/BC-SGTVT ngày 23/7/2021 của Sở Giao thông Vận tải:

Về nội dung đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến QL.21B mới:

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL.21B đoạn Km41+00-Km57+950 (Chợ Dầu - Ba Đa) được Bộ GTVT phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh tại các Quyết định số 1694/QĐ-BGTVT ngày 11/6/2009, số 3449/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2015 có chiều dài tuyến 14,88km. Hiện nay, sở GTVT đang phối hợp với UBND huyện Kim Bảng, UBND thành phố Phủ Lý tập trung thực hiện công tác GPMB các đoạn còn lại của Dự án để thi công theo tiến độ, kế hoạch.

Đối với huyện Kim Bảng đang triển khai công tác GPMB đoạn tuyến từ Ngọc Sơn đến Tượng Lĩnh. Đến nay, UBND huyện Kim Bảng đã thực hiện các quy trình GPMB theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn 06 hộ đất ở tại xã Tượng Lĩnh sai lệch vị trí xây dựng phương án với Giấy chứng nhận và một số hộ tại xã Thụy Lôi có diện tích đất mạ không chính xác giữa hồ sơ giao chia với hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, UBND huyện Kim Bảng đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với xã Thụy Lôi, Tượng Lĩnh giải quyết các vướng mắc liên quan đến diện tích thu hồi của các hộ để thực hiện các quy trình tiếp theo, đảm bảo tiến độ đề ra.

**2. Cử tri xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng có ý kiến:** Khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đường giao thông nông thôn được đầu tư mở rộng, các công trình như: đường dây viễn thông, hệ thống nước sạch đã được các đơn vị di chuyển sang vị trí mới phù hợp với đường giao thông hiện tại. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn vẫn còn nhiều cột điện nằm gần giữa đường gây mất an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng thực hiện di chuyển các cột điện trên

#### Kết quả giám sát

Để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan chung, trong điều kiện chưa cân đối được ngân sách, UBND huyện đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành Điện bố trí

kinh phí di dời các cột điện do các dự án làm đường giao thông trước đây chưa được di dời. Trong thời gian tới, khi triển khai các dự án xây dựng, lắp đặt, cải tạo, nâng cấp liên quan đến ngành điện phụ trách đề nghị phối hợp, hiệp y với các cơ quan chuyên môn của huyện, xã, thị trấn trong việc bố trí vị trí đặt cột điện nhằm để đảm bảo theo các quy hoạch đã được phê duyệt của địa phương.

**3. Cử tri thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng có ý kiến:** *Thị trấn Ba Sao có diện tích đất rộng nhưng quỹ đất chủ yếu để quy hoạch các khu du lịch, bảo tồn, ... do đó không còn diện tích để thực hiện đấu giá đất, mở các dịch vụ tiện ích, ... Vì vậy, nguồn ngân sách của thị trấn hạn hẹp. Đề nghị quan tâm, hỗ trợ, nâng cấp cơ sở hạ tầng để thị trấn trở thành phường theo quy hoạch.*

#### Kết quả giám sát

Theo báo cáo số 1297/BC-UBND, ngày 26/10/2021 của UBND huyện Kim Bảng:

Với yếu tố khách quan về cơ chế phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư ngân sách cấp xã do các xã, thị trấn tự đảm bảo theo nguồn thu của địa phương và đặc thù phần lớn diện tích đất của thị trấn Ba Sao được quy hoạch sang các khu du lịch, khu bảo tồn, khu dịch vụ... nên không còn quỹ đất để đấu giá, không đủ cân đối ngân sách chi đầu tư tại địa phương.

Từ thực tế trên, trong thời gian gần đây UBND tỉnh, UBND huyện đã hỗ trợ UBND thị trấn Ba Sao đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng như: Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học thị trấn Ba Sao, ngân sách hỗ trợ 03 tỷ đồng (tỉnh 2,0 tỷ đồng, huyện 1,0 tỷ đồng); Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thị trấn Ba Sao (đoạn từ QL 21A đến trại giam QK3 - Phò Đồi Vàng), ngân sách hỗ trợ 2,5 tỷ đồng (tỉnh 1,5 tỷ đồng, huyện 1,0 tỷ đồng); Xây dựng các hạng mục phụ trợ Trạm Y tế thị trấn Ba Sao, ngân sách huyện hỗ trợ 969,252 triệu đồng; Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trường THCS thị trấn Ba Sao, ngân sách huyện hỗ trợ 1,1 tỷ đồng; hỗ trợ đầu tư các hạng mục phụ trợ trường mầm non khu trung tâm thị trấn Ba Sao 1,0 tỷ đồng. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư các dự án trên địa bàn thị trấn Ba Sao trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách huyện.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2021-2025, huyện Kim Bảng phải tập trung các nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV, trong đó cần nguồn kinh phí lớn để đầu tư các dự án, do vậy việc cân đối ngân sách gặp khó khăn. UBND huyện đề nghị UBND tỉnh xem xét có cơ chế hỗ trợ kinh phí đầu tư cho các địa phương có điều kiện đặc thù như thị trấn Ba Sao.

Mặt khác, để nâng cao năng lực cân đối ngân sách địa phương, UBND thị trấn Ba Sao cần tận dụng các nguồn lực hiện có, chủ động kêu gọi, thu hút đầu tư tạo nguồn thu để chi đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, từng bước đáp ứng tiêu chí phường theo quy định.

### **III. Về công tác phòng, chống dịch Covid - 19**

Sau Tết Nguyên đán Nhâm dân dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh trên địa bàn tỉnh, huyện, nhất là tại các trường học. Để tiếp tục thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính Phủ về việc

ban hành Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh,....

Qua giám sát nhận thấy, Huyện ủy, UBND huyện Kim Bảng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn huyện; hướng dẫn cách ly y tế đối với ca bệnh Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần trong cơ sở giáo dục, chỉ đạo thống nhất, chi tiết các biện pháp xử lý ca nhiễm Covid-19 trong trường học, hướng dẫn việc chăm sóc, điều trị, cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà cho trẻ mắc Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và giáo viên; thực hiện về chuyên môn y tế phù hợp với Quyết định 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022; quản lý người mắc Covid-19 tại nhà phù hợp với Quyết định số 261/QĐ-BYT ngày 31/01/2022 của Bộ Y tế; xây dựng các phương án, kịch bản bảo đảm khoa học, phù hợp, hiệu quả; sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân; bảo đảm vừa kiểm soát dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong tình hình mới.

Tuy nhiên còn một số khó khăn như:

- Dụng cụ, trang thiết bị y tế thiếu, đặc biệt là kit test xét nghiệm, thuốc chữa bệnh nói chung và thuốc điều trị Covid-19 nói riêng.
- Nhân lực tại các Trạm y tế còn thiếu, quá tải, dẫn đến việc thu dung, tư vấn, chăm sóc và điều trị người mắc Covid-19 còn gặp khó khăn.

## **B. KIẾN NGHỊ**

Đề nghị các Sở, ngành cân đối nguồn vốn, hỗ trợ kinh phí và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình chuẩn bị thi công và thi công dở dang theo ý kiến của cử tri, để phục vụ nhu cầu của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 5 và một số ý kiến kiến nghị từ Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, khóa XIX. Tổ đại biểu HĐND tỉnh - đơn vị huyện Kim Bảng trân trọng báo cáo Thường trực HĐND tỉnh./.

### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- TT: HU - HĐND; lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, PC.

**TM. TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH  
TỔ TRƯỞNG**

**Phạm Hồng Sơn**